



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการระบาดระลอก  
เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

\*\*\*\*\*

ตามที่หนังสือของจังหวัดลำปาง มท ๐๘๑๖.๔/๗๘๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุม  
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่  
๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุม  
โรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการ  
สอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  
เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ  
หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว  
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น  
การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษา อาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง  
เข้าชั้นเรียน

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว แก่ เด็กเล็กในศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  
บริหารส่วนตำบลวังซ้าย จึงขอปิดการเรียนการสอนแบบในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็น  
ต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังซ้ายจะดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางผ่องนภา คิตอ่าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย